

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่ให้บริการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง	ระยะเวลาการให้บริการเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนและเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๐.๓๐ น
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ: ๑ ชั่วโมง

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับช่วงอายุประมาณถัดไปรับมอบอำนาจวันนี้อาจารย์หลักฐานตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบเอกสาร ๑.ผู้สูงอายุ/ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอเบี้ยยังชีพ ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล	๓๐ นาที	กองสวัสดิการสังคม
๒	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ๑.เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ๒.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการขึ้นทะเบียน	๓๐ นาที	กองสวัสดิการสังคม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	จำนวน
๑	กรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง ๑.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ๒.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริง)	๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ
๒	กรณีมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน ๑.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ (ตัวจริง) ๒.ทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ (ฉบับจริง) ๓.หนังสือมอบอำนาจ (ขอที่หน่วยรับลงทะเบียน) ๔.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง) ๕.สมุดบัญชีธนาคาร(ฉบับจริง) หรือสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับมอบอำนาจ	๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
๑	ไม่มีค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม ๐ บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำให้บริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำให้บริการ
๑	กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โทร ๐๔๒ ๒๑๙๘๑๗ ต่อ ๕๐๖๕